

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๕/๗๓



ก.ว.ก. ๒๓๔.๗  
๗ ม.ค. ๖๘  
10.20๙

นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๗ 12๖
๗ ม.ค. ๒๕๖๘ เวลา ๑.๓๔

สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๘ **จัดเข้าวาระ... 7 ม.ค. 2568**

เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

**ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา**

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

**เรื่องที่ ๒**

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๕๖๗๑๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ของกระทรวงอุตสาหกรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว ขอเสนอความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เนื่องจากจะทำให้มีการกำหนดรายละเอียดสำหรับการดำเนินโครงการความร่วมมือภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ชัดเจน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันในด้านอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกในกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ที่เป็นรูปธรรม โดยจะส่งผลให้โครงการของประเทศไทยสองโครงการ ได้แก่ (๑) โครงการยกระดับวัสดุที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศ CLMVT: การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อจัดการกับความท้าทายของมาตรการ CBAM และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และ (๒) โครงการประเมินความพร้อมของตลาดในภูมิภาคล้านช้าง-แม่โขง สำหรับการใช้งานยานยนต์พลังงานใหม่และยานยนต์อัจฉริยะ ที่ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในวงเงินโครงการละ ๓๔๑,๒๐๐ เหรียญสหรัฐฯ หรือไม่เกิน ๒,๔๕๖,๕๐๐ หยวน สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยไปพร้อมกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมเดิมไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของไทย ซึ่งมีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก และหมายเหตุที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ อีกทั้งยังสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๒ การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ ๑๗ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

/๒. เห็นควรให้...

๒. เห็นควรให้ความเห็นชอบการมอบหมายให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โดยหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย เห็นควรให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมควรวิเคราะห์และประเมินผลจากการร่วมรับรองร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว รวมถึงสื่อสารผลลัพธ์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องให้สาธารณชนและทุกภาคส่วนได้รับรู้ถึงผลประโยชน์ที่ประเทศไทยพึงจะได้รับด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๔๕๓๑๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๘๐๐๕  
E-mail: Thuttai@nesdc.go.th